

## BÀI 12

— Bo sắp lên chúc rồi nghe, cả em và Kim nữa.

— Lên chúc gì ?

— Trâm đã ra trường và đi làm, hè năm nay sẽ thành hôn với cu Jeff ! Nó nói với em, Sao không bao giờ thấy ba mẹ cãi nhau. Làm sao nó biết được, hễ không đồng ý thì tối vào phòng là em mở máy lia chia cho Kim nghe, để mấy đứa nhỏ nghe làm chi. Em chỉ làm theo trực giác và bản năng nhưng muốn biết Minh Triết Thiêng Liêng nói gì về hôn nhân.

— Có thể MTTL nêu ra vài điều không giống như quan điểm thường có. Trước hết hãy nói về tính dục. Do thiếu hiểu biết về các luật thiên nhiên, con người sử dụng tính dục sai lạc và hệ quả là hàng triệu linh hồn tái sinh lúc này mà lẽ ra không nên vì thiên cơ không nhằm làm vậy. Bao nhiêu trẻ con sinh ra không phải vì cha mẹ mong muốn có con, mà vì thiếu kiểm soát về tính dục, sự việc ấy gây ra khó khăn hiện nay về kinh tế và các vấn đề nan giải của xã hội.

Khi con người giải quyết những xáo trộn này thì khuynh hướng mới sẽ xuất hiện, mà cung đã thấy một số rồi:

❖ Việc nhấn mạnh có gia đình đông con sẽ chuyển sang việc sinh con thông minh với tư chất tốt lành, tức chú trọng về phẩm hơn về lượng. Khoa ưu sinh (eugenics) và kỹ thuật tạo sinh vô tính (cloning) là các biến thái sai lạc của khuynh hướng này, vì chúng dựa trên lòng sợ hãi, sự tiện dụng và ý muốn cải thiện các đặc tính vật chất mà thôi, không quan tâm đến tinh thần tiến hóa bên trong. Mai sau khi người ta biết nhiều hơn về các thể thanh, nhất là thể sinh lực và luân xa trong thể được khoa học nhìn nhận thì sự việc sẽ mang ý nghĩa đúng đắn hơn.

❖ Chủ trương giảm số sinh còn là do ý thức về môi sinh, rằng địa cầu không thể nuôi sống một dân số quá mức nào đó. Vào lúc này người ta dùng các phương pháp ngừa thai nhưng khi trí tuệ phát triển hơn và có thêm hiểu biết về những luật tác động trong thiên nhiên, con người sẽ khám phá là có một số phản ứng tự nhiên sẽ làm ngừa thai và khi ấy phương pháp ngừa thai áp dụng hiện nay không còn cần thiết nữa. Có nơi dùng luật để giới hạn số con nhưng đó không phải là cách hiệu quả, mà cần có thay đổi thực sự trong tâm thức để cho ra kiểm soát về tính dục, và thay đổi chỉ tới khi con người biết về luật tiết điệu, lấy thí dụ là thú vật chỉ sinh con theo mùa và cây trái cũng gieo trồng, đơm hoa ra quả theo mùa. Khi con người hiểu biết rồi thì cũng sẽ có hoạt động tính dục theo nhịp của thiên nhiên, và như thế nâng ý niệm lên một nấc cao hơn trên thang tiến hóa. Ý thức đó sẽ sinh ra một số thay đổi căn bản như có đời sống tính dục điều hòa, làm cha mẹ đúng nghĩa là tạo cơ hội cho linh hồn kinh nghiệm cõi trần, thay đổi quan niệm về liên hệ tính dục giữa hai phái tức tình trạng đa thể bãi bỏ, và hệ quả của liên hệ tính dục tức sinh con.

Kế đó nhìn như vậy thì một vài điều trở nên sáng tỏ, thí dụ có quan niệm là ta có thể dùng hoạt động tính dục để làm huyền thuật, hay tây phương thích nghe về tantric sex, sách vở viết nhiều điều lạ lùng về tantric sex

như tập luyện phương pháp này sẽ đạt được giác ngộ tâm linh, và các thành phố lớn có lớp dạy tantric sex với quảng cáo lôi cuốn. Nhưng cái họ dạy có sai lầm nặng nề khi nó chú tâm vào sự phát triển cá nhân, cũng như niềm tin là tantric sex mang lại tiến bộ tinh thần. Điều nên biết là liên hệ tình dục chỉ có mục đích duy nhất là tạo nên thể xác cho linh hồn tái sinh, từ đây dẫn tới hai hệ quả sau:

❖ Việc tạo các thể là để cuộc tiến hóa theo thiên cơ được thực hiện, và linh hồn có được sự phát triển tinh thần cũng theo thiên cơ.

❖ Nhờ liên hệ tình dục và việc tạo các thể cho linh hồn sử dụng mà dần dần các thể hóa thành bai hơn, cuộc sống có thêm sự sáng hơn hay biểu lộ được sự sáng nhiều hơn.

Khi ý nghĩa của luật Tái Sinh được giảng dạy khắp nơi, nó sẽ cho ra thay đổi sâu xa về tình dục, sự sống, sinh con, làm cha mẹ. Phương pháp ngừa thai hiện giờ chỉ là đáp ứng đối với ham muốn tình dục không kèm chế và việc sinh con không suy nghĩ. Dân số đông đảo ngày nay trên thế giới là kết quả của ham muốn về mặt thú tính của người, và có lẽ đó cũng là yếu tố lớn nhất sinh ra sự gây hấn của các quốc gia, bởi từ xưa đến nay việc tăng nhân khẩu là nguyên nhân khiến các nước tấn công, chiếm đoạt thêm đất nói khác đi là chiến tranh.

Có lẽ cần giải thích một chút về thú tính của người. Con người thường cho rằng mình cao hơn loài vật nhưng có rất nhiều điều con người chia sẻ cùng với loài vật. Khoa học tỏ ra khách quan và nói đúng sự thật khi xếp con người vào loài hữu nhũ tức cùng loài với chuột, chó, mèo ! Cơ thể con người có những bộ phận và khả năng như đa số loài vật, và khoa di truyền học nói rằng 97% hay hơn các di truyền tử của người cũng thấy nơi chuột, khí, ruồi. Do đó chữ thú tính không có nghĩa hạ giá trị của người mà chỉ muốn nhắc đến bản tính chung của người và nhiều sinh vật khác. Nói thêm thì cái tách biệt con người với loài thú chỉ là sự kiện con người có ngã thức còn loài thú thì chưa và đang trên đường tới việc ấy.

— Nếu nói rằng liên hệ tình dục chỉ có một mục đích là tạo thể cho linh hồn tái sinh thì có giống chủ trương của tôn giáo muốn rằng hôn nhân chỉ là để sinh con hay không ? Có gia đình sinh 18 con, bất kể sức khỏe của bà mẹ hay cuộc sống lứa đôi có hạnh phúc hay không, hay ông chồng Hy Lạp là giáo sĩ muốn vợ sinh 12 con cho giống như 12 tông đồ của Chúa. Not me, no way. Vậy đâu có tình thương trong hôn nhân.

— Bớt giận, hôn nhân ngày nay có rất nhiều sai lầm, và quả đúng là tình thương, sự tôn trọng lẫn nhau là điều phải có trong hôn nhân. Nói chính xác hơn thì cha mẹ không phải chỉ tạo thể mà còn phải tạo cơ hội cho linh hồn, tức suy tính trong vòng khả năng của mình (tài chính, sức khỏe) cho linh hồn cơ hội tốt đẹp nhất để học hỏi và tiến hóa. Thế nên ta nhắc lại ý ở trên là trong tương lai phẩm chất sẽ quyết định số con thay vì lượng.

— Rồi còn chủ trương vài nước là ông được quyền có bốn bà thì sao ?

— Trước sau việc ấy phải chấm dứt không tránh được, xét cho cùng thì thứ nhất nó là sự sỉ nhục cho người đàn bà kể đó ấy là việc hợp thức hóa chuyện mãi dâm. Người ta không thể viện cố tập tục lâu đời để duy trì chủ trương ấy. Có một điều con người hay quên và ai không biết luật tái sinh thường không nhìn nhận, đó là ta không có người nam hay người nữ mà chỉ có linh hồn sống trong vĩnh cửu. Ai nhân danh người nam để đàn áp người nữ, hay qui hết tội lỗi cho người nam (thí dụ tệt nạn mẹ độc thân) cần biết rằng đó không phải là lỗi lầm của

một phái nam hay nữ, mà là lỗi của chung nhân loại do vô minh mà ra. Vì ai là người nam trong kiếp này không chừng sẽ là người nữ trong kiếp tới hay ngược lại, và có ai nói được rằng mình không phạm lỗi lầm. Nếu quả vậy thì tại sao họ còn tái sinh trong thế giới ? Khi hiểu rằng mình thuộc về nhân loại và linh hồn không có phái tính, con người sẽ bớt đổ lỗi và nhìn đúng sự thật hơn.

— Khi có hiểu biết hơn thì hôn nhân và việc sinh con sẽ diễn biến như thế nào ?

— Ý thức tinh thần về việc sinh con, và hiểu biết về luật tái sinh trong ngàn năm tới sẽ mang lại thay đổi sâu xa cho hôn nhân cùng lý do khiến người ta thành hôn, dù rằng động cơ căn bản là tình thương yêu giữa hai người sẽ giữ nguyên không đổi, và càng được nhấn mạnh thêm cùng biểu lộ không vị kỷ. Thái độ của cha mẹ với con cái cũng thay đổi mạnh mẽ, với trách nhiệm được tiếp tục nhấn mạnh. Đây là trách nhiệm về thời điểm để có con, cơ hội và cách thức đúng đắn cho việc tạo các thể mà linh hồn sẽ sử dụng. Việc chuẩn bị con người cho trách nhiệm làm cha mẹ, huấn luyện họ về các nhu cầu căn bản của trẻ sinh ra sẽ dần dần chuyển sang phần trí tuệ và tinh thần mà bớt dần về chuẩn bị mặt thể chất.

Lúc đó, khi hào quang hay các thể thanh con người được nhìn nhận và thêm nhiều người có thông nhãn, hào quang của cha mẹ sẽ được xem xét một cách khoa học cùng với hào quang non nớt của bào thai, và sợi dây nối giữa mẹ với bé (nơi cõi trần là sợi giây rốn) được tạo nên một cách cẩn trọng và khéo léo. Trẻ sinh ra có thể thanh đã nằm sâu và hoạt động bên trong thể xác, được vậy là nhờ sự làm việc thông minh bằng trí não của cha mẹ. Hiện thời việc này chưa xảy ra ngoại trừ trường hợp của linh hồn rất tiến hóa, vì các thể thanh chưa thành hình liền lạc, còn mơ hồ và chỉ bay lượn bên trên thể xác của trẻ, chờ cơ hội nhập và soi sáng tâm thức. Tình trạng muốn nói có việc hòa hợp chất liệu trong sáng mà cõi trần đang thiếu, và sự hòa hợp có được chắc chắn là nhờ cha mẹ được huấn luyện trong kỷ nguyên mới. Sau này khi trẻ lớn lên, sự hòa hợp giữa các thể được trợ giúp thêm nhờ thầy cô sáng suốt chỉ dạy.

Vấn tất thì một trong những bốn phận của nhà giáo về sau này là giảng dạy về luật Luân Hồi nhằm mang lại thay đổi tận gốc rễ quan niệm của con người về tình dục, sinh con. Việc giảng dạy này không mang tính cách tôn giáo, mà sẽ được dạy ở trường như là một phần của giáo dục mới để chuẩn bị người trẻ cho trách nhiệm và bốn phận làm cha mẹ.

— Ngoài dân số thì còn lý do nào khác cho tình hình rối loạn lúc này của thế giới không ?

— Có nhiều lý do.

❶ Mức phát triển của nhân loại hiện nay là một trong các lý do chính và căn bản. Chúng ta đã tới chạng mà việc phát triển thêm đòi hỏi có thay đổi sâu xa về thái độ của con người đối với sự sống, với tất cả mối liên hệ của ta với thế giới chung quanh. Điều quan trọng là thay đổi này do con người tự đặt để cho mình mà không phải từ bên ngoài áp đặt hay có cưỡng ép dưới bất cứ hình thức nào, tức con người khám phá rằng thay đổi là việc cần xảy ra. Mối quan tâm mạnh mẽ hiện nay về môi sinh là dấu hiệu cho thấy có ý thức đó.

Trí năng con người đã phát triển đến mức không gì có thể ngăn chặn họ khám phá những hiểu biết mà khi lạm dụng hay áp dụng một cách ích kỷ sẽ rất nguy hiểm. Con người vì vậy cần được chỉ dẫn để phản ứng với cái có giá trị cao hơn, và có ý thức giá trị cao hơn mà điều này cũng là một phần của cuộc tiến hóa. Nó có nghĩa con

người đi từ thành đạt này sang thành đạt khác cao hơn, hay hơn, luôn luôn có sự thúc giục bên trong khiến họ dần tới và tiến bộ. Nhiều người đã hòa hợp được thân xác, tình cảm và trí tuệ, sử dụng cả ba thể như là một để biểu lộ, nay họ sẵn sàng cho bước kế là biểu lộ những năng lực tinh tế hơn và tương ứng với ba lực thấp, tức ý chí, minh triết và bác ái. Diễn trình bình thường là vậy, nhưng các đấng cao cả đang nỗ lực đẩy mạnh thêm tiến trình nên sự việc hóa phức tạp hơn.

② Lý do thứ hai là sự xuất hiện giống dân mới. Đã có nhiều sách vở viết về chuyện này, chỉ có vài điểm cần nói là giống dân mới có mặt ở khắp các nơi không riêng ở một vùng đất nào, nhưng chính yếu là ở những nơi thuộc sắc dân tây phương. Trong số các sắc dân thuộc giống dân thứ tư thì giống dân mới hiện diện rải rác ở Trung Hoa và Nhật, và đóng góp phần mình vào công cuộc chung. Dù có mặt ở nơi nào, điều nên nhấn mạnh là sự khác biệt giữa giống dân mới với giống dân đã có nằm ở tâm thức hơn là thân xác có nét đặc biệt, tức là trí não hơn là cơ thể được cấu tạo riêng. Dầu vậy từ từ về sau tâm thức phát triển sẽ uốn nắn và ấn định tính chất của cơ thể, để cuối cùng cho ra một số đường nét rõ rệt về thân xác. Phần tâm thức nổi bật của giống dân mới này là việc nhận nhận rộng rãi các sự kiện tâm linh, đặc tính chính của họ là có hiểu biết bằng trực giác và kiểm soát được năng lực, và đóng góp của họ là sự chuyển hóa ham muốn ích kỷ thành tình thương cho tập thể rộng lớn hơn, thí dụ là các đại lãnh tụ của một số quốc gia. Họ không hành động vì tham vọng ích kỷ mà do lòng ái quốc thúc đẩy và như thế đáp ứng lại một lý tưởng, cũng từ đó sinh ra các chủ nghĩa lớn.

③ Lý do kế là thời đại Song Ngư vừa qua, những lý tưởng, hình thái của thời đại này đã kết tinh lại cứng nhắc làm trói buộc hay đè ngợp sự sống bên trong không cho phát triển. Dầu vậy không gì có thể ngăn chặn sức sống thiêng liêng, và sự vùng vẫy để bung ra tạo nên phần nào các rối loạn của thế kỷ trước và cả về sau này. Những lý tưởng đã lỗi thời là:

❖ Ý tưởng về thẩm quyền.

Thấy trong đủ mọi sinh hoạt của thế giới như sinh hoạt xã hội, giáo dục, tôn giáo, nó dẫn tới việc áp đặt những hình thức khác nhau về thẩm quyền lên con người, với chính trị là quan niệm dân chủ phụ mẫu, chính quyền, xã hội thì giai cấp trên đối với giai cấp dưới mà khi sáng suốt thì tầng lớp cao nâng đỡ tầng lớp thấp thay vì bóc lột, tôn giáo thì có quyền uy của giáo sĩ đối với tín đồ, thầy đối với trò.

❖ Đòi là bể khổ.

Để dạy con người tính từ bỏ, không trụ vào hình thể, các đấng cao cả nhấn mạnh đến sự bi ai và giá trị giáo dục của nỗi đau khổ. Tôn giáo nào cũng đề cập hai điều này, nhằm làm lưu ý con người đến chuyện vĩnh cửu cõi Trời và những sở đắc tâm linh không hư hoại như lòng từ, minh triết. Đau khổ và bi ai có giá trị của nó, nhưng bởi con người quá đặt nặng vào đó, tâm lý thế giới ngày nay là sợ hãi, buồn lo với hy vọng yếu ớt là cảnh thiên đàng sau khi chết sẽ khá hơn. Nhu cầu ngày nay là tình thương cần được lan tràn để con người nhìn thực trạng sáng suốt hơn, và tình thương và hoan lạc sẽ là nét chính trong thời đại mới thay cho đau khổ.

❖ Thỏa mãn dục vọng.

Trên hết thấy, thời đại Song Ngư là thời đại sản xuất vật chất và bành trướng thương mại, là tài quảng cáo những sản phẩm làm công chúng tin là cần phải sở hữu chúng mới được hạnh phúc. Tính giản dị và các chân giá trị tạm thời bị gạt bỏ qua bên. Khuynh hướng này kéo dài không bị ngưng trong một thời gian lâu vì Thiên Đoàn muốn nhân loại đi tới mức chán chê, và ngày nay con người sở hữu đủ các món mà không có dấu hiệu nào cho

thấy là đã tìm ra đường dẫn tới hạnh phúc thực sự. Con người đang học bài học đó và cái tinh thần biểu lộ bằng chủ nghĩa thương mại đang tới ngày tàn tụy ta chưa nhìn ra. Ốc sớ hữu và dùng vũ lực chiếm đoạt là đặc tính của các quốc gia, con người và nền văn minh trong cả ngàn năm qua, nhưng khi giá trị tinh thần của thời đại bị thương mại hóa thí dụ như lễ giáng sinh thì đó là dấu hiệu muốn nói tới lúc giá trị đã hết hữu ích và cần được thay đổi.

#### ④ Tân kỷ nguyên Bảo Bình.

Sự hình thành các nhóm hoạt động cho mục đích này hay kia là một dấu hiệu khác cho thấy các năng lực mới đang tuôn vào địa cầu. Cái đáng chú ý là tất cả các nhóm này đều nhằm biểu lộ ý tưởng mà họ cảm nhận và nắm bắt hơn là biểu lộ một kế hoạch của ai ấn định và áp đặt lên họ, có nghĩa ý tưởng về thẩm quyền thời Song Ngư mất đi ảnh hưởng. So sánh thì người Song Ngư là người lý tưởng còn người Bảo Bình sẽ nắm lấy lý tưởng mới và thực hiện nó. Lý tưởng của người Song Ngư và đời họ ở cõi trần là hai biểu lộ riêng biệt, thường khi chúng khác xa và không hòa hợp thành một như câu nói hay được nêu lên: Làm những gì tôi nói mà không làm theo điều gì tôi làm. Còn người Bảo Bình sẽ thể hiện những lý tưởng cao cả vì cái trí được phát triển và đóng hai vai trò, một là đi sâu vào thế giới tư tưởng (biết suy nghĩ, bắt lấy ý niệm) và hai là soi sáng cảnh sống dưới trần (khám phá, giải thích). Trí tuệ tổng hợp như vậy sẽ cho biểu lộ các giá trị chân thực hơn và khiến thực tại tinh thần sống động hơn (thí dụ thái độ sống trong vĩnh cửu), đây là điều mà con người chưa hề chứng kiến khi trước.

Một trong những thành đạt của thời đại Bảo Bình sẽ là việc tôn giáo mới ra đời. Nó là sự hòa hợp các ước vọng tinh thần khác nhau thấy trong các tôn giáo khác biệt, thành tôn giáo mới. Nó gồm những giá trị tinh thần mà khối người liên kết thực tâm mong ước, lòng thành của họ khi dâng lên sẽ được những đấng Cao Cả đáp ứng.

⑤ Chót hết, thế giới đang xáo trộn bất an còn là do sự va chạm của hai năng lực thuộc cung sáu trên đường rút lui và cung bảy đang biểu hiện. Tác động của chúng ở mọi cõi, trên mọi loài ngày nay đã tới mức quân bằng với nhau, vì vậy ta có khủng hoảng lên tới cao điểm. Người cung sáu cảm thấy các giá trị truyền thống mà họ quen thuộc bị tấn công, thí dụ hôn nhân giữa người cùng phái tính, nên phản ứng bằng tính phòng vệ bảo thủ. Người cung bảy bị những năng lực mới kích động mà họ chưa sử dụng thành thạo, do đó mắc lỗi lầm và bị chống đối. Thế giới bị đảo lộn với khó khăn, căng thẳng cực độ, đòi hỏi có quyết định giữa sự chế ngự của vật chất và sự kiểm soát của tinh thần. Khi nhớ lại là cung sáu tác động qua huyết đan điền (solar plexus) và kiểm soát nó, cái chủ về tính cảm và ham muốn, còn cung bảy kiểm soát luân xa xương thiêng chủ về sáng tạo hình hài vật chất, ta sẽ hiểu ra vì sao tính dục và các vấn đề tính cảm lại nổi bật hiện nay.

Tuy nhiên không phải cung bảy chỉ biểu lộ qua tính dục, có hai hiện tượng khác lúc gần đây cũng muốn nói năng lực cung bảy đang mạnh dần, thứ nhất là có sự chú tâm vào việc tạo hình hài vật chất thấy qua nghiên cứu hào hứng về kỹ thuật thụ thai vô tính, chữa bệnh bằng tế bào gốc, và thứ hai là vấn đề siêu hình hay huyền thuật (magic) được chú ý một cách khoa học, bớt đi tránh né như trước kia.

— Mình trở lại chánh thuật và tà thuật (white/black magic) à, có gì để thêm vào chuyện đã nói trong bài 3 ?

— Kỳ này mình nói về hình thể và sự sống. Tà thuật liên hệ đến vật chất với năng lực tuôn vào hình thể chỉ nhằm làm sinh động nguyên tử trong chất liệu, còn yếu tố tinh thương phát xuất từ linh hồn bị thiếu vắng. Hình thể tạo ra vì vậy có chất liệu của cõi trí, tính cảm và vật chất mà không có sự đóng góp của linh hồn. Nó có

mục đích phù hợp với sự phát triển của vật chất nhưng không hợp với sự biểu lộ của linh hồn và luật tiến hóa. Tà thuật do đó là con đường tiến bộ cho vật chất, không phải là con đường tiến bộ cho con người tức linh hồn. Cung để ý kỹ ở đây, cả hai con đường đều đúng lẽ và nằm trong thiên cơ, có nghĩa sự tiến bộ của vật chất và tinh thần đều có lý do hiện hữu chính đáng, tự chúng không có gì sai. Chúng chỉ trở thành sai lầm cần tránh khi không hợp thời, thí dụ ở giai đoạn là người thì sự tiến bộ cần có những đặc tính của tinh thần, khi ta cố tình gạt bỏ các đặc tính này thì đó là tà thuật.

Hãy thử so sánh ý này với việc tạo thai vô tính cloning và kỹ thuật di truyền học genetic engineering hiện nay, mục đích của hai nỗ lực là tạo cơ thể mạnh khỏe không bệnh tật, tránh đau đớn. Đó là ý lành, nhưng mục đích của cơ thể là gì? Nó được tạo ra cho linh hồn sử dụng để biểu lộ trong ba cõi mà không phải hiện hữu chỉ cho chính nó, khi ta chỉ nhắm vào vật chất, tách rời vật chất khỏi phần tâm linh cái sử dụng nó thì ý này cần xét lại để khỏi đi sai đường. Nếu tiếp tục thì tà thuật càng ngày càng đưa con người đi sâu vào vật chất, có hoạt động chỉ giới hạn trong ba cõi thấp và đóng cửa con đường dẫn tới sự sống, còn chánh thuật khiến con người ý thức cõi tinh thần và mang họ ra khỏi vòng luân hồi sinh tử tức đi theo luật tiến hóa.

— Vậy thì dùng gene therapy ra sao, rồi có luật ngăn cấm không cho nghiên cứu bằng tế bào gốc, nhưng làm sao cấm được cái trí con người?

— Tất cả đều tùy thuộc vào dụng ý, có hai yếu tố chú ý ở đây. Thứ nhất là không nên mà cũng không thể cấm cản cái trí, dù muốn dù không con người sẽ ngày càng khám phá nhiều điều mới lạ không có gì ngăn chặn được. Thứ hai sự sống tiến hóa bằng cách thăng hoa mà không phải hủy diệt, chuyển biến dục vọng thấp thành ước nguyện thanh cao. Do đó song song với tiến bộ về trí năng thì cần có chỉ dẫn về tâm linh, để con người đi đúng hướng. Nó muốn nói hơn lúc nào hết MTTL và sự kiện về Thiên Đoàn, các Chân sư cần được trình bày, xác định với thế giới là có đời sống tâm linh thấm nhuần cõi vật chất. Con người cần hiểu rằng một cơ thể tốt lành không bệnh tật sẽ được ấn định từ bên trong mà không phải hoàn toàn nhờ kỹ thuật từ bên ngoài.

Sự khác biệt giữa tà thuật và chánh thuật, sự sống vật chất và sự sống tinh thần cần được nêu rõ. Tất cả những việc gì biểu lộ lý tưởng tinh thần, nhấn mạnh về sự sống như một tổ chức, tôn giáo, trường phái tư tưởng, một quyển sách v.v. thuộc về chánh thuật. Khi đó chúng thành một phần của dòng sống mà ta gọi là chánh đạo vì chúng đưa con người từ hình thể đến sự sống, từ vật chất sang tâm thức. Còn bất cứ điều gì nhằm gia tăng quyền uy của vật chất, hình thể khiến nó có thể lực hơn là có khuynh hướng thiên về tả đạo, tách dần khỏi Thiên Cơ và Thiên Ý.

Việc tạo hình thuần vật chất như vài nghiên cứu về genetic engineering đang làm thì không có gì sai vì con người cần phải học, mà sai hay đúng chỉ đặt ra khi thể được sử dụng. Hình thể tự nó không phải là tà hay chánh thuật mà sự phân biệt này chỉ có khi nói về dụng ý khi tạo ra thể, mục đích của chúng. Ở những giai đoạn đầu mọi hình thể đều tạo ra giống nhau, tiến triển theo cùng một đường tới một điểm nào đó, giống như việc lọc quặng mỏ để có sắt, thép và chế tạo dao. Khi mục đích của chúng hiển hiện thì chừng đó sự phân biệt chánh tà mới rõ ràng. Đó là lý do người ta cần tập có động cơ chính đáng hay ít nhất tư tưởng đúng đắn (chánh niệm). Ngoài hai yếu tố này cũng đừng quên là phải để con người được tự do, dù là tự do làm lỗi. Sự tiến hóa chỉ thực sự diễn ra khi con người có tự do ý chí và quyết định, mặt khác có bài học nào học được mà không phải trả giá bằng lầm lỗi tức kinh nghiệm?

— Huyền thuật làm em nhớ tới bộ Harry Potter, nhưng năng lực cung bầy còn biểu lộ qua cách nào khác ?

— Harry Potter là chuyện giải trí, còn có một hoạt động khác mang tính chất cung bầy và được xem xét bằng tinh thần khoa học là quan tâm về chuyện khác thường nay từ từ được chính thức nghiên cứu, theo đúng phương pháp khoa học như các môn học khác. Đó là loạt nghiên cứu của nhà khoa học Rupert Sheldrake về những hiện tượng, hay cảm quan chưa có giải thích khoa học. Ông viết nhiều sách tìm hiểu về khả năng tiên đoán, như chó mèo biết trước chuyện sắp xảy ra, hoặc đó là chủ sắp về hay sắp động đất, hay linh tính báo trước có tai nạn, khả năng dùng mắt truyền ý muốn như khi chồn con vui chân chạy đi xa, chồn mẹ chỉ ngồi ngó là chồn con ngần ngừ đứng lại rồi quay về hang. Ông ghi nhận là nơi người khả năng này biểu lộ bằng nhiều cách, chẳng hạn người đi săn mà dự tính tìm con mồi thì sẽ không gặp, còn không dự tính thì thường là sẽ gặp. Chẳng những vậy người chụp ảnh thiên nhiên nếu cố ý muốn chụp vật thì không được toại nguyện, nhưng khi chỉ đi chơi không có dụng ý nào thì gặp được vật mà mình muốn chụp, làm như con vật bắt được ý tưởng của người. Lại có nhiều trường hợp cho thấy người cũng bắt được ý của ai khác.

Sheldrake xếp đặt nhiều chuyện tương tự như thế, đăng quảng cáo trên báo xin liên lạc với những ai có kinh nghiệm hay khả năng khác thường, và thực hiện việc nghiên cứu theo phương pháp khoa học. Những sách ông xuất bản làm người ta chú ý hơn các hiện tượng khác thường, và khiến việc nghiên cứu chúng được coi trọng hơn thay vì bị chê bai hay tránh né, bác bỏ như trước kia. Đó chính là nỗ lực vén màn bí mật của nữ thần Isis, nhiều phần là do ảnh hưởng cung bầy.

— Như vậy thế giới mà các con của Trâm và Jeff sẽ chào đời có đặc tính gì nổi bật ?

— Không ai biết chắc, mà có biết cũng khó nói vì khó mà tiên đoán đúng về con người vì chúng ta có tự do ý chí. Tuy nhiên có thể nói một điều là óc sáng tạo trong thời gian tới sẽ được áp dụng vào cảnh sống hơn là vào nghệ thuật. Nói khác đi con người học cách sống có tính sáng tạo hơn, quan tâm nhiều hơn vào giá trị, ý nghĩa.

— Chà, coi bộ ngoài lớp dự bị hôn nhân hai cô cậu Trâm và Jeff cũng nên biết về hôn nhân theo MTTL.

— Bravo, mà liệu cô cậu có thích ?

— Trâm sẽ chịu lắm, và hể Trâm muốn thì cu Jeff sẽ theo ! Câu tiếng Việt đầu tiên Kim dạy con rể là 'Nhất Vợ, nhì Trời', cu Jeff thuộc như vẹt. Yên chí đi.

TIN TIN

Sách đọc thêm:

— *A Treatise on White Magic* by A.A.Bailey

— *Education in the New Age*, ""